

Số: 2806 /TĐC - HCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

V/v áp dụng biện pháp quản lý đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Kính gửi: Độc giả Lê Trọng Hiếu

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được thư hỏi qua email của Quý Độc giả đề nghị hướng dẫn, giải đáp về áp dụng biện pháp quản lý đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ chuyên và đề nghị giải đáp. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định, chỉ những sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED có tên và mã HS tương ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN) và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mới phải áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định tại Mục 3 của QCVN 19:2019/BKHCN (tương ứng với biện pháp quản lý theo Mục 2 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Danh sách tổ chức chứng nhận sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED; Danh sách và năng lực thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thử nghiệm sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp QCVN 19:2019/BKHCN đã được đăng tải và cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: [www.tcvn.gov.vn](http://www.tcvn.gov.vn). Do đó, đề nghị Quý Độc giả chủ động tra cứu thông tin tại địa chỉ nêu trên để lựa chọn tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm phù hợp với nhu cầu của Độc giả khi chứng nhận sản phẩm LED phù hợp QCVN 19:2019/BKHCN.

2. Theo quy định, việc đặt tên gọi và áp mã HS cho sản phẩm là trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan Hải quan. Do Quý Độc giả không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm và mã HS của sản phẩm, nên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không có căn cứ kỹ thuật để hướng dẫn và giải đáp cụ thể vướng mắc của Độc giả.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Độc giả biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban biên tập Portal MOST (để phối hợp);
- Lưu: VT, HCHQ

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHỤ TÓNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Linh